

นิทานสร้าง

ปีที่ 40 ฉบับที่ 31 วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

วิทยากรต่างประเทศเยือน วจก.

เมื่อวันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคมที่ผ่านมา คณะวิทยาการจัดการจัดการโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ สถานการณ์จำลอง เพื่อใช้ในการเรียนการสอน และเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการแก่บุคลากรสายวิชาการ ภายใต้ความร่วมมือระหว่างคณะวิทยาการจัดการ เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ และมูลนิธิฟูลไบรท์ โดย วิทยากรชาวต่างประเทศ Prof. William R. Pendergast (California Polytechnic State University, USA) ให้เกียรติบรรยายถ่ายทอดความรู้ หัวข้อการเขียนบทความทางวิชาการ เพื่อเผยแพร่ระดับนานาชาติ และการแลกเปลี่ยนความรู้ เรื่องกระบวนการสร้างบัณฑิต ที่มีคุณลักษณะนักประกอบการ ซึ่งจะเป็นกิจกรรมที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อคณาจารย์ในการพัฒนาตนเอง และการจัดกิจกรรมเพื่อให้ได้บัณฑิตที่มีคุณลักษณะพึงประสงค์

โดยวิทยากรได้ให้ข้อคิดการบ่มเพาะผู้นำเป็นผู้ประกอบการว่า การส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นผู้ประกอบการนั้น มหาวิทยาลัยจะต้องสร้างบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ มีการถ่ายทอดนวัตกรรมร่วมกัน อีกทั้งควรมีการจัดการเรียนการสอนให้นักศึกษาทุกคณะวิชามีความรู้พื้นฐานในเรื่องการเป็นผู้ประกอบการและการดำเนินการธุรกิจ นักศึกษาจะได้คุ้นเคย รู้จักการแก้ปัญหา และสามารถนำไปใช้บริหารจัดการในชีวิตประจำวันได้ สำหรับการประยุกต์กิจกรรมให้เกิดผลประโยชน์ทั้งต่อมหาวิทยาลัย นักศึกษา คณะ และชุมชนนั้น สามารถทำกิจกรรมได้หลายรูปแบบ อาทิ การเขียนแผนธุรกิจ การตั้งกองทุนผู้ประกอบการ การให้รางวัล กิจกรรมกับชุมชน คอร์สระยะสั้น เป็นต้น นอกจากนี้ วิทยากรยังแนะนำให้แต่ละคณะ ร่วมกันบ่มเพาะนักศึกษาให้เป็นผู้ประกอบการ เช่น การจัดการเรียนการสอน การบริการวิชาการ ร่วมกันระหว่างคณะในมหาวิทยาลัย ฯลฯ

สื่อสารสัมพันธ์ สร้างสรรค์ความคิด เกาะติดสถานการณ์

ผลสำรวจความคิดเห็น
เรื่อง “นักศึกษา” ควรทำอย่างไรให้มืองานทำ

ในช่วงเวลาที่สถาบันการศึกษา ระดับอุดมศึกษาส่วนใหญ่กำลังอนุมัติผลการเรียนของนักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา ประกอบกับการผลิตบัณฑิตจบใหม่ออกมาแต่ละปีมีจำนวนมาก ทำให้บัณฑิตใหม่เหล่านี้ต้องประสบกับปัญหาการงานที่ทำโดยเฉพาะในยุคของการแข่งขัน และภาวะวิกฤตเศรษฐกิจในปัจจุบัน เพื่อเป็นการสะท้อนความคิดเห็นเพื่อนำไปเป็นข้อมูลให้แก่บัณฑิตที่กำลังศึกษาและใกล้จะจบการศึกษา ส่วนงานสื่อสารสัมพันธ์ร่วมกับนักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร์ แชนงการประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จึงได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนจำนวน 391 คน สรุปได้ดังนี้

ตอนที่ 1 ความคิดเห็นของคุณหลังจากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ว

อันดับที่ 1 ต้องการศึกษาต่อและทำงานไปพร้อม ๆ กัน	37.34 %
อันดับที่ 2 ต้องการศึกษาต่อ	33.24 %
อันดับที่ 3 ไม่ต้องการศึกษาต่อแต่ต้องการที่จะทำงาน	16.36 %
อันดับที่ 4 ไม่แน่ใจ	13.06 %

ตอนที่ 2 “อาชีพ” ที่คุณอยากทำหลังจากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ว

อันดับที่ 1 ครู / อาจารย์	27.36%
อันดับที่ 2 ธุรกิจส่วนตัว / ประกอบอาชีพอิสระ	24.05%
อันดับที่ 3 สื่อมวลชน / ทำงานในวงการบันเทิง / ดารา นักร้อง	16.87%
อันดับที่ 4 นักบัญชี / นักการตลาด	8.69%
อันดับที่ 5 อื่น ๆ เช่น โก้ด , พนักงานของรัฐ ฯลฯ	8.18%
อันดับที่ 6 นักกฎหมาย / ผู้พิพากษา / ทนายความ	7.68%
อันดับที่ 7 นักคอมพิวเตอร์ / โปรแกรมเมอร์	7.17 %

ตอนที่ 3 “เงินเดือน” ระดับปริญญาตรีที่คุณต้องการเมื่อเทียบกับความรู้ที่จบมา

อันดับที่ 1 เงินเดือน 20,001 – 25,001 บาท	35.54 %
อันดับที่ 2 เงินเดือน 16,001 – 20,000 บาท	27.39 %
อันดับที่ 3 เงินเดือน 12,001 – 16,000 บาท	14.83 %
อันดับที่ 3 เงินเดือน 8,000 – 12,000 บาท	14.83 %
อันดับที่ 4 เงินเดือน มากกว่า 25,001 ขึ้นไป	7.41 %

ข่าวทุนที่น่าสนใจ

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้รับแจ้งจากมูลนิธิเอเชีย - ยุโรป (Asia-Europe Foundation : ASEF) ร่วมกับ Arts Network Asia (ANA) และเครือข่าย Trans Europe Halles จัดทำโครงการ “Creative Encounters : Cultural Partnerships between Asia and Europe” เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านศิลปะ และสนับสนุนการแลกเปลี่ยนระหว่างภูมิภาคเอเชีย และยุโรป โดยเปิดโอกาสให้ศิลปิน ผู้ทำงานด้านวัฒนธรรม องค์การด้านศิลปะ และเครือข่ายเสนอโครงการด้านศิลปะซึ่งจะต้องจัดขึ้นระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2554 ถึง เดือน พฤศจิกายน 2555 โดยโครงการที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับเงินสนับสนุนจำนวนไม่เกิน 25,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ และระหว่างปี 2554 – 2555 จะให้ทุนสนับสนุนไม่เกิน 3 โครงการ ผู้สนใจสามารถสมัครออนไลน์และค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.artsnetworkasia.org กำหนดปิดรับสมัครวันที่ 15 กรกฎาคม 2554

สัมมนาเครือข่ายคณาจารย์ นิสิตนักศึกษา พัฒนาชุมชนและสังคมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จัดโครงการ สัมมนาวิชาการ เครือข่ายคณาจารย์ นิสิตนักศึกษาพัฒนาชุมชนและสังคมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 ในหัวข้อเรื่อง “พลังเยาวชน พลังวิชาการ พลังชุมชน...กับการพัฒนาประเทศไทย ในทศวรรษหน้า” ในระหว่างวันที่ 22 - 24 กรกฎาคม 2554 ณ ห้องประชุมพรหมโยธี โดยมีเครือข่ายคณาจารย์ นิสิต นักศึกษาพัฒนาชุมชนและสังคมแห่งประเทศไทย ร่วมเป็นเจ้าภาพ

ในการจัดสัมมนาครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารการพัฒนาระหว่างสมาชิกสร้างความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน และเพื่อเป็นพลังในการกระตุ้นและตระหนักถึงการพัฒนาชุมชนและสังคม เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง อันจะเป็นพลังในการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น สนใจสอบถามได้ที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โทร. 075-377442 หรือเว็บไซต์มหาวิทยาลัย www.nstru.ac.th

ผลสำรวจความคิดเห็น เรื่อง “นักศึกษา” ควรทำอย่างไร ให้มีงานทำ (ต่อจากหน้า 2)

ตอนที่ 4 คุณคิดว่าจะต้องทำอย่างไร จึงจะมีงานทำหลังจากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ว

อันดับที่ 1 ติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการรับสมัครงานและเตรียมพร้อมอยู่เสมอ	35.03 %
อันดับที่ 2 ไม่เลือกงานหรือเลือกสมัครเฉพาะงานที่มีรายได้สูง	32.99 %
อันดับที่ 3 กล้าคิด กล้าแสดงออก มีความคิดสร้างสรรค์ มีประสบการณ์ตรงกับสายงาน	17.90 %
อันดับที่ 4 มีผลการเรียนที่ดี มีความสามารถพิเศษที่โดดเด่น	14.08 %

ตอนที่ 5 คุณคาดหวังต่อผู้ประกอบการในการคัดเลือกผู้ที่จะเข้ามาทำงานอย่างไร

อันดับที่ 1 ควรเปิดโอกาสให้กับนักศึกษาทุกสถาบันไม่จำกัดเฉพาะสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงเท่านั้น	28.38 %
อันดับที่ 2 พิจารณาจากคุณสมบัติ เช่น ความตั้งใจ ความถนัด ความสามารถพิเศษ เป็นต้น	27.62 %
อันดับที่ 3 พิจารณาจากความรู้ ความสามารถ ของผู้สมัครเป็นหลัก	16.13 %
อันดับที่ 4 ควรให้โอกาสกับบัณฑิตจบใหม่และที่ยังไม่มีประสบการณ์ด้วย	14.32 %
อันดับที่ 5 มีเกณฑ์การคัดเลือกที่ยุติธรรม / ไม่ใช้ระบบอุปถัมภ์ เส้นสาย	13.55 %



บรรณาธิการมหาวิทยาลัยสาร มศ.ดร บำรุง ศรีนวลปาน
ผู้ช่วยบรรณาธิการ นางศิริวรรณ จุลทับ, นางณัชฌา นนทโชติ
พิสุจน์อักษร อัดสำเนา นายก้องภพ ปรึชาชาญ

สวัสดิ์คะ พบกับมหาชัยสารคดลัมน์พักเที่ยงประจำวันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2554 ตรงกับวันขึ้น 11 ค่ำ เดือน 8 ปีเถาะ

การประชุมสภาวิชาการเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคมที่ผ่านมา กรรมการได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์นำเสนอ 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิชาจิตรกรรม หลักสูตรวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์ และหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ทั้งสามหลักสูตรมีข้อต้องแก้ไขเพิ่มเติมอยู่บ้าง แต่ก็ไม่เกินวิสัยที่จะแก้ไขทันการนำเสนอสภามหาวิทยาลัย วันที่ 28 กรกฎาคมนี้ นี่ก็เป็นความก้าวหน้าอีกขั้นหนึ่งของ คมส.

เป็นมติใหม่ของอีกหลักสูตรหนึ่ง คือ “หลักสูตรแพทย์แผนจีน” ที่ทำท่าจะเกิดขึ้นในเร็ว ๆ นี้ หลังจากที่มีการเสวนากันระหว่างผู้ทรงคุณวุฒิจากสมาคมแพทย์แผนจีนแห่งประเทศไทย ซึ่งมีอาจารย์ชัยณรงค์ สวัสดิ์ตยวงศ์ เป็นหัวหน้าทีม กับคณะผู้บริหารที่มีรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเป็นหัวหน้าทีม เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคมที่ผ่านมา นี่ก็เป็นอีกความหวังหนึ่งที่จะสร้างความโดดเด่นแก่มหาวิทยาลัยของเรา

การวางแผนลดต้นทุนการใช้ไฟฟ้าในมหาวิทยาลัย “คือหัวข้อการเสวนาเพื่อหาแนวทางลดค่ากระแสไฟฟ้าในแต่ละเดือน ซึ่งมีจำนวนราว 1 ล้านบาทต่อเดือนให้ลดลงให้เหลือเดือนละ 750,000 บาทให้จงได้ ผู้มาเสวนาคือ อาจารย์ยุชเชิน นิยมเดชา ผศ.สมใจ หนูผึ้ง และอาจารย์บุญทวี จันทร์กลับ จากสำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีอาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัยของเราเข้าร่วมเสวนา 17 คน เมื่อปลายวันที่ 7 กรกฎาคม ที่ผ่านมา

ข้อใหญ่ใจความของการลดต้นทุน ที่ประชุมเห็นว่าสิ่งที่ต้องเริ่มต้นก่อนคือ “การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ใช้ไฟฟ้า” ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ต้องลงทุนอะไรมากนัก เพียงแต่ต้องมีแผนกลยุทธ์การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยเริ่มต้นตั้งแต่การประชุมผู้บริหารระดับสูงเพื่อกำหนดนโยบาย การตั้งทีมงานเพื่อรณรงค์ การประเมินสถานการณ์การใช้กระแสไฟฟ้า การวางแผนด้านประชาสัมพันธ์ การจัดการกำกับด้านประชาคม และการกำหนดพื้นที่ (โซน) เป้าหมายที่จะเริ่มต้นทำงานนี้ทุกคนต้องร่วมมือกัน เพื่อความอยู่รอดของมหาวิทยาลัย ไม่ว่าจะเป็นอย่างใดก็ตาม และสายสนับสนุน เรื่องนี้มหาวิทยาลัยจะต้องรีบเร่งรัดให้คณะทำงานดำเนินการให้พิดขึ้นอีก

ปิดท้ายพักเที่ยงวันนี้ด้วยข้อคิดดีๆ “ใช้ชีวิตอยู่กับความจริง ยอมรับสิ่งที่เป็น มองเห็นข้อดีคนอื่น หยัดยืนด้วยขาตัวเอง” สวัสดิ์คะ